

Số: 30 /BC-BKTNS

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 6 năm 2020

## BÁO CÁO

### **Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; trên cơ sở kết quả thực hiện chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau:

#### **I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

##### **1. Về hoạt động giám sát, khảo sát**

Căn cứ nghị quyết chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020, chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND năm 2020 và tình hình thực tế, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ động xây dựng kế hoạch cho từng cuộc giám sát, khảo sát. Mặc dù, trong các tháng đầu năm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các nội dung theo Kế hoạch hoạt động của Ban đã cơ bản được triển khai, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

##### **a) Kết quả đạt được:**

Trong hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục được đổi mới, nội dung giám sát là vấn đề được tỉnh quan tâm, hình thức giám sát đa dạng, phong phú và đi vào chiều sâu. Các thành viên Ban tham gia các cuộc giám sát, khảo sát đã nghiên cứu báo cáo, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát, khảo sát đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị đề xuất qua đó chất lượng cuộc giám sát, khảo sát được nâng lên.

Sáu tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Ban đã khắc phục khó khăn thực hiện theo quy định phòng, chống dịch để triển khai chương trình giám sát theo Kế hoạch: Thực hiện 01 cuộc giám sát, 01 khảo sát đạt 100% kế hoạch và giúp cho Thường trực HĐND tiếp tục thực hiện giám sát về công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Giám sát tình hình quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài (vay lại Chính Phủ, cấp phát từ ngân sách trung ương, viện trợ) và vốn đối ứng ngân sách tỉnh (sau đây gọi tắt là các nguồn vốn sử dụng vốn

ODA , vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và vốn đối ứng ngân sách tỉnh) của các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2011 đến 31/3/2020 và thực hiện khảo sát tại một số công trình, dự án. Qua giám sát, khảo sát kết quả cho thấy:

Từ năm 2011 đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 13 chương trình, dự án ODA triển khai thực hiện, với tổng mức đầu tư 13.965.321 triệu đồng, trong đó: vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài 9.374.182 triệu đồng (bao gồm: vốn nước ngoài tỉnh vay lại Chính phủ 6.469.695 triệu đồng, vốn ODA cấp phát từ NSTW 2.834.157 triệu đồng, vốn nước ngoài viện trợ không hoàn lại 70.330 triệu đồng), vốn đối ứng 4.591.139 triệu đồng (bao gồm: vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 3.370.188 triệu đồng, vốn đối ứng từ các nguồn khác 1.220.951 triệu đồng). Trong giai đoạn 2011-2020, Việc xây dựng kế hoạch quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi được UBND tỉnh xem xét, cân đối và lựa chọn trong tổng thể các nguồn vốn đầu tư phát triển, đã bám sát các mục tiêu của chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài và vốn đối ứng ngân sách tỉnh được giao kế hoạch vốn trong giai đoạn 2011-2020 đảm bảo theo đúng nguyên tắc đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 03 dự án đã hoàn thành rút vốn và đang trong thời gian trả nợ. Đối với các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhìn chung đều đạt hiệu quả cao, mang lại lợi ích và tác động tích cực đến đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của nhân dân trong tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trong thời gian vận hành dự án, xử lý ô nhiễm môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế của cụm đô thị cũng như phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, như : Dự án Năng lượng nông thôn 2 (REII), Dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (gồm : Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên, Cải tạo lưới điện trung áp thành phố Vĩnh Yên, Cải tạo lưới điện trung áp thị xã Phúc Yên), Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, ...

**b) Khó khăn, tồn tại hạn chế:**

Qua khảo sát và giám sát bên cạnh những mặt được một số vấn đề tồn tại nổi lên đáng quan tâm, đó là:

Công tác chuẩn bị đầu tư của một số chủ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng còn chưa tốt; chất lượng hồ sơ còn thấp dẫn đến phải chỉnh sửa, xin ý kiến hồ sơ nhiều lần; chất lượng công tác thẩm định nội bộ của các chủ đầu tư, các ngành, địa phương còn thấp. Công tác bồi thường giải

phóng mặt bằng mặc dù đã được quan tâm tích cực nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ còn chậm, nhất là một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Giải ngân vốn đầu tư còn chậm, nhất là giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các năm cuối của kì trung hạn. Đặc biệt, còn những tồn tại khó khăn, vướng mắc trong công tác bàn giao, quản lý, vận hành và thu hồi vốn đối ứng ngân sách thu hồi hoàn trả vốn vay ( lãi và gốc) của một số dự án hoàn thành như: Công tác bàn giao nhận nợ vốn vay từ tỉnh Vĩnh Phúc sang cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, thu hồi vốn đối ứng ngân sách tỉnh của các LDU và Công ty điện lực Vĩnh Phúc của Dự án Năng lượng nông thôn 2 (REII); nhận bàn giao và hoàn trả vốn vay, vốn đối ứng của 02 dự án Điện trung áp thành phố Vĩnh Yên, điện trung áp thị xã Phúc Yên, cũng như việc bàn giao và nhận nợ, hoàn trả vốn vay của Công ty CP đầu tư cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đối với các công trình hoàn thành nhận bàn giao chưa thực hiện được; Dự án Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng kết quả đạt còn hạn chế.

## **2. Công tác thẩm tra và hoạt động chuẩn bị kỳ họp:**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thực hiện các cuộc thẩm tra báo cáo tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15, 16 và 17 khóa XVI HĐND tỉnh, cụ thể: Ban đã thẩm tra 03 báo cáo, 24 tờ trình, chuyên đề, dự thảo nghị quyết. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban đối với các nội dung được phân công đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thể hiện rõ chính kiến, cung cấp thêm thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, giám sát, quyết định tại kỳ họp. Dự kiến 6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh ban hành 24 nghị quyết ( đã ban hành 13 Nghị quyết, dự kiến ban hành 11 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 17).

## **3. Các hoạt động khác:**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND đã tích cực tham gia các hoạt động theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban nghiên cứu, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến trên 57 văn bản với nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách, quyết định chủ trương đầu tư, công trình, dự án theo đề nghị của UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định, đúng thẩm quyền, đúng thời gian; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. Tích cực tham gia các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị của Thường trực HĐND tỉnh, các hội nghị, phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, hội nghị kết

luận kết quả kiểm toán của kiểm toán nhà nước đối với các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban đã tích cực phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh tham gia các cuộc giám sát, khảo sát, các buổi làm việc, thẩm tra trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề liên quan đến kinh tế - ngân sách. Công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong khảo sát, giám sát thẩm tra những nội dung có liên quan thường xuyên, chặt chẽ và thống nhất.

#### **4. Tồn tại, hạn chế:**

- Việc các đơn vị chịu giám sát gửi tài liệu, báo cáo chậm về thời gian so quy định chậm được khắc phục khiến việc nghiên cứu tài liệu của thành viên đoàn giám sát, khảo sát hạn hẹp gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc thẩm tra, khảo sát, giám sát.

- Công tác chuẩn bị nội dung, phương thức cho từng cuộc giám sát đã được cải tiến, tuy nhiên việc nắm bắt thông tin ngoài báo cáo chưa nhiều, chủ yếu dựa vào báo cáo của cơ quan nhà nước.

- Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song một số thành viên Ban do công tác kiêm nhiệm nhiều việc còn chưa tham gia đầy đủ các cuộc giám sát, thẩm tra, tham dự các buổi khảo sát (thành viên Ban vắng đều có lý do) vì vậy phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giám sát, khảo sát.

## **II - MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

Trên cơ sở hiệu quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác năm 2020 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như sau:

1. Tham gia chuẩn bị tốt các nội dung kế hoạch của năm 2020 thuộc lĩnh vực Ban; giúp Thường trực HĐND tỉnh trả lời các văn bản của UBND tỉnh giữa 02 kỳ họp.

2. Xây dựng, lập kế hoạch cho từng cuộc khảo sát, giám sát theo Chương trình số 297/CT-HĐND ngày 31/12/2019 của Ban Kinh tế- Ngân sách đảm bảo về thời gian và chất lượng các cuộc giám sát của Ban; phối hợp với các cơ quan chuẩn bị các nội dung kỳ họp cuối năm 2020; thẩm tra các báo cáo, chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp năm 2020.

3. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan trong việc thực hiện giám sát, thẩm tra các cuộc khảo sát tổ chức tốt công tác tổng hợp nắm bắt thông tin phục vụ cho các cuộc giám sát, thẩm tra; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Ban.

4. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 khối lượng công việc là rất lớn, nhiều nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Vì vậy mỗi thành viên Ban cần nâng cao trách nhiệm của mình, tích cực nghiên cứu, tham gia học tập nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hoạt động của đại biểu dân cử, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nhằm mang lại kết quả thiết thực.

5. Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các Ban HĐND, các cấp, các ngành có liên quan trong hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra; tăng cường trách nhiệm của từng thành viên Ban HĐND tỉnh trên cơ sở phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi thành viên Ban; tổ chức tốt công tác tổng hợp nắm bắt thông tin phục vụ công tác; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Ban.

6. Tham gia tích cực vào các hoạt động chung của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2020.

Trên đây là báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của Ban 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020. Ban Kinh tế - Ngân sách trân trọng báo cáo HĐND tỉnh.

**Nơi nhận:**

- TTHĐND tỉnh (b/c);
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- CPVP, TPTH, CVKT;
- Lưu VT,



**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Mạnh Thắng**